

**BÁO CÁO**

**tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW  
ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định  
về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội  
và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

-----

**I- Tình hình địa phương**

Phường Phổ Hoà nằm ở phía Nam trung tâm thị xã Đức Phố.

- Phía Bắc giáp phường Nguyễn Nghiêm.
- Phía Đông giáp phường Phổ Vinh.
- Phía Tây giáp xã Ba Trang, huyện Ba Tơ.
- Phía Nam giáp xã Phổ Cường.

Diện tích tự nhiên 1.626,57 ha, có 1206 hộ và 4.561 nhân khẩu, có 02 cơ quan Nhà nước, 02 trường học, 01 Hợp tác xã nông nghiệp, 07 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự gồm 04 nhà trọ, 01 karaoke, 01 cơ sở kinh doanh gas và 01 cơ sở in. Được phân chia thành 04 Tổ dân phố (*Hiển Vãn, Nho Lâm, Hòa Thạnh, An Thường*). Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 là 3,07%. Tỷ lệ hộ cận nghèo 4,31%.

Đảng ủy phường Phổ Hoà có 08 chi bộ trực thuộc, trong đó có 04 chi bộ tổ dân phố, 02 chi bộ trường học, 01 chi bộ Quân sự và 01 chi bộ Công an với 127 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức là 125 đồng chí, đảng viên dự bị 02 đồng chí; miễn sinh hoạt đảng 07 đồng chí; tạm miễn sinh hoạt đảng 06 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ có 11 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 03 đồng chí.

**\* Thuận lợi**

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nền kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả trong toàn phường, được cấp

trên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân trong phường đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Đội ngũ cán bộ, công chức đa số còn trẻ, nhiệt tình trong công tác. Không khí dân chủ được phát huy, quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, khơi dậy trí tuệ tính năng động sáng tạo trên mọi lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

### **\* Khó khăn**

Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đại dịch Covid -19 toàn thế giới bùng phát đã làm ảnh hưởng trực tiếp lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân; việc làm và đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn. Ý thức của một bộ phận Nhân dân chưa cao, chưa chấp hành tốt pháp luật, còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, sinh con thứ 3 vẫn còn diễn ra.

## **II- Kết quả thực hiện**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện**

#### **1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai**

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, cùng các văn bản Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thị ủy, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể về “*Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Thị ủy để đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Việc tổ chức học tập quán triệt Quyết định 218: Đảng ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định 218 tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp

hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường tại Hội nghị Đảng ủy mở rộng tháng 3/2014, tổng cộng có 19 đồng chí. Sau hội nghị, Đảng ủy ban hành Công văn số 91-CV/ĐU ngày 10/4/2014 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai, thống nhất thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể đưa nội dung giám sát, phản biện xã hội vào chương trình công tác hàng năm, coi đó là nội dung công tác trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy giao cho Khối Dân vận Đảng ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động lựa chọn nội dung giám sát, phản biện theo kế hoạch năm đã đưa ra. Ngoài ra, Đảng ủy ban hành Công văn chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường tham gia góp vào dự thảo Báo cáo năm, Báo cáo nhiệm kỳ...

### ***1.2. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện***

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW được Đảng ủy chỉ đạo nghiêm túc. Hàng năm giao cho Khối Dân vận Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thành lập các đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đánh giá đúng thực trạng, tình hình để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục, sửa chữa, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Thông qua đó góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, từ đó khơi dậy ý chí quyết tâm và lòng tự hào dân tộc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.



Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát 37 cuộc. Hình thức kiểm tra, giám sát: trực tiếp.

Hình thức sơ kết, tổng kết: Lòng ghép kết hợp với sơ kết 6 tháng, tổng kết năm.

## **2. Kết quả thực hiện nội dung quy định**

### ***2.1. Kết quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền***

Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát và phân biện xã hội theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị, đã thành lập 11 Đoàn giám sát và tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân, các Tổ dân phố với trên 41 nội dung: về quản lý đất đai tại Tổ dân phố An Thường và Hiền Văn; việc thực hiện xây dựng nhà ở trên địa bàn; việc sử dụng đất của thửa đất 438 ở Tổ dân phố An Thường; về công tác quản lý, sử dụng đất tại tổ dân phố Nho Lâm và Hòa Thạnh; giám sát Công trình chống sạt lở bờ sông Lò Bó tại TDP Hòa Thạnh; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; giám sát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 – 2026.... Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các bản kiểm điểm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các quy định, quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân phường...

Ủy ban MTTQ Việt Nam thường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tập trung góp ý vào dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổng kết năm, nhiệm kỳ và Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham khảo lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa... Mặt trận thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, đề xuất những biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân: phối hợp tổ chức 21 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tiếp nhận hơn 40 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: chế độ, chính sách; đất đai; bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản; việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư...

Ban Thanh tra nhân dân phường luôn được củng cố kiện toàn với 07

thành viên; thành lập 12 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 55 thành viên. Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Trong thời gian qua, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành giám sát 36 cuộc, nội dung chủ yếu giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn phường do địa phương làm chủ đầu tư; giám sát công tác bầu cử; công tác phòng, chống dịch.... Phát huy vai trò của 04 tổ hòa giải cơ sở với 42 thành viên nhằm tổ chức hòa giải các mâu thuẫn nhỏ trong Nhân dân tại cơ sở. Mặt trận phường đã làm tốt vai trò hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Hội Nông dân phường đã phối hợp tổ chức giám sát với những nội dung cụ thể: giám sát Quy trình xét hộ nghèo tại Tổ dân phố; giám sát việc thực hiện xây dựng nhà ở trên địa bàn; giám sát việc quản lý đất đai; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát việc hỗ trợ hộ kinh doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm; giám sát việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; giám sát việc hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia theo quy định... Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "*Mỗi xã một sản phẩm*" trên địa bàn thị xã Đức Phổ năm 2022; Dự thảo Quyết định Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Đồng thời, vận động hội viên tham gia đầy đủ công tác tiếp xúc cư tri, bày tỏ quan điểm của mình, đề xuất những cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Năm 2019 Ban Chấp hành Hội Nông dân phường được Hội nông dân thị xã tặng giấy khen trong 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218.

Hội Cựu chiến binh phường tham gia cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Hội đoàn thể giám sát 10 lượt với các nội dung: công tác quản lý đất đai tại 04 Tổ dân phố Hiền Văn, Hòa Thạnh, Nho Lâm và An Thường; giám sát công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 – 2026; giám sát việc người dân xây dựng nhà ở,



công trình trên địa bàn. Về thực hiện phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với hình thức tham gia góp ý bằng văn bản vào các dự thảo kiểm điểm của Đảng ủy, Báo cáo tổng kết năm của Hội đồng nhân dân, quá trình quản lý điều hành chỉ đạo và triển khai thực hiện vụ của tập thể lãnh đạo và Chủ tịch UBND phường.

Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên phường triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội (giám sát công trình tuyến kè sông Lò Bó, đoạn qua KDC số 1 thôn An Thường; công trình xây dựng KDC An Phát Đạt; công trình chống sạt lở bờ sông Lò Bó, tại TDP Hòa Thạnh; giám sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND phường; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Về thực hiện giám sát của đại biểu dân cử: Hầu hết các đại biểu HĐND phường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh trước kỳ họp Hội đồng nhân dân.

*(Có phụ lục kèm theo)*

## **2.2. Trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường tập trung tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, qua các hội nghị, các buổi tọa đàm... Triển khai đặt Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại trụ sở cơ quan làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, qua đó phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và nâng cao sự đồng thuận trong xã hội. Các nội dung đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực như: việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã

hội, xây dựng nông thôn mới; việc quản lý đất đai, môi trường..., Đặc biệt là góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020-2025, các dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ; Dự thảo Nghị quyết của HĐND phường và các Quyết định, đề án của UBND phường; Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, tạo điều kiện cho Nhân dân nói lên tiếng nói của mình, đóng góp cho quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định. Thông qua đó giúp cho cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn được đẩy mạnh. Số cuộc tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy đối với Nhân dân trên địa bàn các tổ dân phố trong những năm qua là 33 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, 02 lần ban hành Công văn chỉ đạo thu thập lấy ý kiến Nhân dân tại 02 Tổ dân phố (tính từ 2014 đến nay). Kết thúc mỗi cuộc tiếp dân, đối thoại đều ban hành thông báo kết luận của Đảng ủy, trong đó có nội dung giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, đảng viên, cán bộ lãnh đạo đã tiếp thu các ý kiến nội dung góp ý một cách cầu thị, có trách nhiệm. Kết quả sau giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổng hợp nhiều ý kiến chính đáng của các tầng lớp Nhân dân để kiến nghị với cấp trên. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền đã kịp thời xử lý những hạn chế, những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Thường xuyên tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, vận động Nhân dân tham gia góp công, hiến đất... xây dựng cơ sở hạ tầng với mục tiêu nhà nước và Nhân dân cùng làm; phối hợp tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của Nhân dân nhất là trong việc tham gia giám sát, góp ý đối với cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện việc công khai, minh bạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản



đầu tư, các khoản đóng góp của Nhân dân, thực hiện công khai kết quả kiểm tra, giám sát, kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, các chủ trương của cấp ủy, chính quyền liên quan đến đời sống của Nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

### **3. Đánh giá chung, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm**

#### **3.1. Đánh giá chung**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên. Nội dung giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở gắn với quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên. Người dân ngày càng có điều kiện để tham gia góp ý trực tiếp vào trong các dự thảo Luật, các nghị quyết của Đảng, chính quyền. Hoạt động giám sát đã giúp cho cấp ủy, chính quyền thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến Nhân dân; phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển chung của phường. Nội dung các cuộc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề Nhân dân đang quan tâm. Những ý kiến tham gia góp ý, những kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, kịp thời tháo gỡ, xử lý. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao; tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

#### **3.2. Hạn chế và nguyên nhân**

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng đến việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tuy có đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ, phong phú, đa dạng. Việc thông qua lực lượng nòng cốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những vấn đề bức



xúc ở cơ sở để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và cùng tham gia phối hợp giải quyết có lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận còn hạn chế.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có mặt còn hạn chế; việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao; có lúc, có việc chưa phát huy đầy đủ vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

### **3.3. Bài học kinh nghiệm**

- Cấp ủy phải thực sự quan tâm, phải sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát và phản biện xã hội, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Phải phát huy tốt vai trò tham mưu của Khối Dân vận Đảng ủy, chú trọng việc hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị.

- Phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phải tạo điều kiện về cơ chế và kinh phí đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội cần tập trung vào những vấn đề về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo đảm quyền dân chủ của Nhân dân theo qui định của Pháp luật; những vấn đề Nhân dân đang quan tâm như giải phóng mặt bằng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

- Quá trình triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội phải đúng quy định, trung thực, khách quan và khoa học. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải thực sự phát huy tính chủ động, tự giác, tích cực; coi trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

### **III- Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến**

1. Tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong toàn xã

hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

3. Phát huy vai trò chủ động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo việc giám sát, phản biện xã hội đạt chất lượng, hiệu quả, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Trên đây là báo cáo của Đảng ủy phường Phổ Hòa về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Thị ủy,
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH phường,
- TT HĐND - UBND phường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ



Nguyễn Văn Nho